

ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการให้ได้องค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีได้เมื่อครบองค์ประกอบตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	การแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี โดยองค์ประกอบคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร และบุคคลในท้องถิ่นที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของ มหาวิทยาลัย
๒	๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติ เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน หนึ่งคนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี	เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (กบ.)	
๓	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ เพื่อให้กรรมการสภาวิชาการเลือก กันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	เลขานุการ สภาวิชาการ	
๔	๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	
๕	๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี	คณะกรรมการ สรรหา ฯ	

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี</li> <li>- กำหนดใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบเสนอประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี</li> <li>- ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของหน่วยงาน</li> </ul>		
๖	๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไปยังคณะ สถาบัน สำนัก รวมทั้งองค์กร หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหา ฯ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลครอบคลุมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย</p>
๗	๑๒ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ	<p>เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อด้วยตนเอง ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</p> <p>กรณีสมัครและเสนอชื่อทางไปรษณีย์ ให้ส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ของไปรษณีย์ไทย โดยส่งไปรษณีย์ต้นทางภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยึดตามตราประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก</p>	<p>เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหา ฯ</p>	

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา - กลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ ผ่านคุณสมบัติ	คณะกรรมการ สรรหา ฯ	
๙	๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้มีรายชื่อในประกาศรายชื่อ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี นำเสนอแนวทาง ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อ คณะกรรมการสรรหา ฯ นักศึกษา บุคลากร ประชาคม และบุคคลภายนอกในท้องถิ่นที่ สนใจ และพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยจัดทำบัญชี รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามลำดับตัวอักษรจำนวนไม่เกินสามคน พร้อมประวัติข้อมูลเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ สรรหา ฯ	การนำเสนอแนวทางในการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ บุคลากรและบุคคลใน ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจการของมหาวิทยาลัย
๑๐	๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๔ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ สรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔	คณะกรรมการ สรรหา ฯ	
๑๑	๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามบัญชี รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา ฯ เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย แสดงตนและนำเสนอ แนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	คณะกรรมการ สรรหา ฯ และเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒	ภายใน ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	สภามหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัย	